

THƯ NGỎ

Kính gửi: **Ban Giám hiệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM**
Trưởng Khoa- Trưởng Bộ Môn
Giảng Viên các môn chuyên ngành kỹ thuật
Cùng toàn thể sinh viên chuyên ngành máy móc- Kỹ Thuật

*Chuyến khám
CKM
ĐH*

Được sự cho phép của Sở công thương Thành Phố Hồ Chí Minh và tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được từ nhiều sự kiện trước. Công ty TNHH Fireworks Vietnam và Hiệp Hội Mía Đường Việt Nam tổ chức triển lãm mang tên " **Triển lãm quốc tế về máy móc thiết bị, công nghệ chuyên ngành Mía Đường và các ngành công nghiệp phụ trợ**". Vui lòng tham khảo website để biết thêm chi tiết: www.sugarvietnam.com

Triển lãm quốc tế Sugarex Vietnam 2015 được tổ chức ngày **10 -11 tháng 6 năm 2015** tại **Nhà thi đấu Quận khu 7 số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Với tổng diện tích **3000m²**, **Triển lãm quốc tế Sugarex Vietnam 2015** là nơi hội tụ các thiết bị máy móc trong ngành và triển lãm các công nghệ tiên tiến nhất với sự sẵn sàng tham gia của hơn 300 chuyên gia và đại biểu liên quan đến ngành công nghệ Mía Đường từ khắp nơi trên thế giới.

Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức những buổi hội thảo kỹ thuật giới thiệu về những sản phẩm, máy móc dây chuyền công nghệ mới không chỉ cung cấp cho ngành Mía Đường mà còn cung cấp cho nhiều ngành công nghiệp khác.

Triển lãm là cơ hội để các bạn sinh viên được tương tác với các máy móc thiết bị mới và những kỹ sư dày dạn kinh nghiệm cũng như có cơ hội dự hội thảo kỹ thuật học hỏi mở rộng thêm kiến thức thực tế

Trân trọng kính mời ban giám hiệu, trưởng khoa, quý giảng viên và các bạn sinh viên trong ngành kỹ thuật đến tham quan triển lãm. Xin quý trường đăng ký trước với chúng tôi để chúng tôi sắp xếp tiếp đón cách tốt nhất.

Trân Trọng

**HIỆP HỘI
MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM**

Thay mặt Ban tổ chức SUGAREX VIETNAM 2015, Hiệp hội Mía đường Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý khách mời và các đơn vị tham gia Triển lãm Quốc tế về máy móc thiết bị và công nghệ chuyên ngành mía đường năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 – 11/6/2015.

SUGAREX VIETNAM 2015 là sự kiện chuyên ngành mía đường quốc tế duy nhất năm 2015 tại Việt Nam, là nơi gặp gỡ giữa các nhà cung cấp và nhà sản xuất chuyên ngành mía đường trong và ngoài nước. Đây là cơ hội giúp cho các Nhà máy đường trong nước tìm hiểu và tiếp cận công nghệ mới của ngành mía đường, cũng như trao đổi thông tin với các đối tác cung cấp trong và ngoài nước, nâng cao trình độ kỹ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh,...

Ban tổ chức tin rằng SUGAREX VIETNAM 2015 sẽ trở thành nơi hội tụ các công nghệ và thiết bị tiên tiến, các sản phẩm đa dạng và có chất lượng cao, đồng thời là nơi quảng bá sản phẩm tốt giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế của mình với cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Hiệp hội Mía đường Việt Nam kính chúc SUGAREX VIETNAM 2015 thành công tốt đẹp, chúc các đơn vị tham gia triển lãm đạt được nhiều kết quả và phát triển bền vững.

HIỆP HỘI MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM

Chủ tịch



Nguyễn Thành Long